



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๑ รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ได้ดำเนินการตรวจคุณสมบัติผู้สมัครทุกรายเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

- สอบสัมภาษณ์อังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมตะเภาแก้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม

๒. ต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร ควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัว

เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัว ๑๓ หลัก ต่อคณะกรรมการกำกับห้องสอบ

๓. ผู้ใดไม่มาสอบสัมภาษณ์ภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ และทางเว็บไซต์ กรณีตรวจพบภายหลังพบว่าผู้ได้รับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรายใดเป็นขาดคุณสมบัติ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ หรือในกรณีที่ได้รับ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกแจ้งข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเป็นเท็จจะถูกยกเลิก การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวบุญครอง กุลติ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
(ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑)

ที่	รหัสประจำตัวสอบ	ชื่อ-ชื่อสกุล	วิชาเอก	หมายเหตุ
๑	๐๑	นางสาววิจิตรา ประสพสิน	ปฐมวัย	
๒	๐๒	นางสาววิซุอร ทองทา	วิทยาศาสตร์ทั่วไป	
๓	๐๓	นางสาวน้ำฝน สุดยอด	ภาษาอังกฤษ	
๔	๐๔	นางสาวชญาพร สุขสงค์	สังคมศึกษา	
๕	๐๕	นางสาวอมรรัตน์ ไช้สะอาด	ภาษาไทย	
๖	๐๖	นางสาวณัฐชา บัวคำ	ปฐมวัย	
๗	๐๗	นายภาณุพงษ์ บัวส่อง	ดนตรีศึกษา	

